



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
28 มิถุนายน 2563



ประเด็นข่าว

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ทุกฉบับ

-สำนักพระราชวังออกแถลงการณ์เรื่อง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จไปรับการถวายการตรวจพระอาการชาบริเวณพระกร (แขน) ขวา ณ รพ.จุฬารัตน์_คณะแพทยศาสตร์ได้ถวายการตรวจพระอาการแล้วพบว่า เกิดจากพระกิโลมกะ (พังผืด) รัศพระธมนิ (เส้นประสาท) ที่บริเวณใต้พระกำประ (ข้อศอก) คณะแพทย์จึงได้ถวายการผ่าตัดผ่านกล้องเลาะแผ่นพระกิโลมกะ เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. โดยไม่มีพระอาการแทรกซ้อนจากการผ่าตัด พระอาการชาค่อยๆ ดีขึ้นตามลำดับและทรงปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติแล้ว คณะแพทย์จึงขอพระราชทานกราบทูลเชิญเสด็จกลับไปประทับ ณ พระตำหนักจักรีรังนกข

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

มาตรการของ สร.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กล่าวว่า ประเทศไทยไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ ผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 13 ราย ผู้ป่วยกลับบ้านสะสม 3,053 ราย ยังรักษาอยู่ในรพ. 51 ราย ผู้เสียชีวิตเท่าเดิม 58 ราย ผู้ป่วยสะสม 3,162 ราย ในวันที่ 1 ก.ค.โรงเรียนจะเปิดเรียนแบบวิถีชีวิตใหม่ ทุกโรงเรียนต้องป้องกันการแพร่เชื้อในสถานศึกษาตามแนวทางที่สร. และศธ.กำหนด หากเด็กมีไข้ ไอ จาม ต้องให้หยุดรักษาตัวที่บ้านเพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น สำหรับประชาชน ขอให้ดูแลสุขภาพตนเองให้แข็งแรงช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ กินร้อน ใช้ช้อนกลางส่วนตัว หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น พักผ่อนให้เพียงพอ รักษาความอบอุ่นของร่างกาย และสวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้านทุกครั้ง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ, ไทยรัฐ

-นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เผย กรมฯ ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และ อภ. นำร่องศึกษาผลของยาสารสกัดฟ้าทะลายโจรขนาดสูงต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ให้ทำการศึกษาวิจัยในผู้ป่วยที่รพ.สมุทรปราการและรพ.บางละมุง ตั้งแต่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยเกณฑ์เข้ารับการรักษา คือ เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโรคโควิด-19 ที่มีอาการอยู่ในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชม. มีอาการระดับเล็กน้อยถึงปานกลาง คือ ไข้ ไอ ตัวร้อน ระยะแรกจะเน้นดูแลความปลอดภัยและประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งในส่วนของอาการแสดง ผลเลือด และเอนไซม์ซีโตนโคโรนาที่มีผลทำลายปอด หัวใจ ตับ โครงการนี้ช้ากว่ากำหนดช่วง เม.ย.-ก.ค. 2563 เพราะไม่มีผู้ป่วยที่จะเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณเงินกู้ที่สร.ได้รับ 4.5 หมื่นล้านบาท กรมฯ ได้รับการจัดสรรราว 200 ล้านบาท นำมาใช้ในงานวิจัยสมุนไพรที่มีศักยภาพในการจัดการกับโรคโควิด-19 ร่วมกับม.มหิดล รวมถึง การจัดหาฟ้าทะลายโจรเพื่อให้ประชาชนมีติดบ้าน เมื่อเริ่มป่วยจะได้ใช้เพื่อบรรเทาอาการหวัด ซึ่งถ้าวิจัยได้ผลชัดเจนว่าฟ้าทะลายโจรรักษาผู้ป่วยโควิดได้ จะทำให้ประเทศไทยมีตลาดที่กว้างขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า, mcot

-นางอรรรณ บำรุง รองผอ.สพค.ม. ตรวจสอบความพร้อมของสถานบันเทิง อาบ อบ นวด และคาเฟ่ชื่อดัง ย่านพระราม 9 ก่อนเริ่มผ่อนคลายกิจการและกิจกรรมระยะที่ 5 และสาธิตการให้บริการเสมือนจริง ตั้งแต่การทำความสะอาดรองเท้าผ่านพรมชุบน้ำยาฆ่าเชื้อโรค, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, เช็ดค้อนผ่านแอปฯ ไทยชนะหรือลงชื่อนามสกุลในสมุด ก่อนเดินผ่านเครื่องวัดอุณหภูมิ พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้กับลูกค้า จัดโต๊ะนั่งเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1 เมตร, จานช้อนหุ้มด้วยพลาสติก เสิร์ฟเครื่องดื่มทุกชนิดเป็นกระป๋อง ส่วนของห้องให้บริการเป็นแบบห้องเดี่ยว ยังไม่มีการให้บริการแบบกลุ่ม

มาตรการ ศบค. และหน่วยงานอื่นๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน, ข่าวสด, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, สยามรัฐ, ไทยรัฐ, สยามกีฬา, บางกอกโพสต์) เว็บไซต์ (ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สำนักข่าวอิศรา, ฐานเศรษฐกิจ, ศูนย์ข่าวแชนิฟิค, kapook, thaiquote, thestandard, mthai, sanook, mcot, thaipbs, bangkokbiznews, 77 kaoded, nationtv, prachachat, workpointnews, reuters, thailandplus, tnthailand, thebangkokinsight, innnews, newtv, bbc, siamsport, acnews, js100) ทีวีทุกช่อง

-ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่และผู้ติดเชื้อในสถานที่กักตัวของรัฐ ผู้ป่วยสะสม 3,162 ราย หายป่วยสะสม 3,050 ราย ผู้เสียชีวิตคงที่ 58 ราย และไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อภายในประเทศติดต่อกัน 33 วัน

-พล.อ.สมศักดิ์ รุ่งสิตา เลขาธิการ สมช. กล่าวถึงกรณีนายภา ในฐานะผอ.ศบค. จะประชุมศบค.ชุดใหญ่ พิจารณาการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินออกไปอีก 1 เดือน ในวันที่ 29 มิ.ย.นี้ ขณะที่พรรคการเมืองเรียกร้องให้ยกเลิกเนื่องจากไม่พบโรคโควิด-19 ในประเทศ ว่า การไม่พบผู้ติดเชื้อในประเทศกว่า 30 วัน แสดงให้เห็นว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินเป็นกฎหมายที่ใช้ควบคุมและป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ยังคงมีความจำเป็นต้องบังคับใช้เพราะการผ่อนคลายนโยบาย 5 ถือเป็นกิจการที่มีความเสี่ยงสูง และพ.ร.บ.โรคติดต่อเหมาะใช้ในการแก้ปัญหากรณีมีการแพร่ระบาด ต่างจากพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ใช้สำหรับการป้องกันด้วย

ประเด็นข่าว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (มติชน, ผจก.รายวัน, เดลินิวส์, สปริงนิวส์, ศูนย์ข่าวแชนนัล, mco))

-ก.กลางโหม สรุปลสถานการณ์คนไทยเดินทางผ่านสายการบินกลับจากต่างประเทศ ตั้งแต่ 4 ก.พ. - ปัจจุบัน เข้าสู่ State Quarantine 26,886 คน ในสถานกักกันตัว 43 แห่ง พบผู้ติดเชื้อและส่งเข้ารับการรักษาในระหว่างกักตัว 147 คน ส่งกลับภูมิลำเนาแล้ว 20,027 คน ยังอยู่ระหว่างพักกักตัว 7,371 คน ทุกเหล่าทัพยังคงจัดกำลังทหาร เจ้าหน้าที่แพทย์ทหารทำงานร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเตรียมพร้อมรพ.สนามรองรับกับภาวะวิกฤตภารกิจคัดกรองการผ่านเข้าออกในทุกด่านชายแดนทางบก ทางน้ำ และท่าอากาศยานนานาชาติ และการกำกับดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของประชาชนตามมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะต่าง ๆ ที่รัฐกำหนด กำชับทุกเหล่าทัพเตรียมพร้อมสนับสนุนมาตรการผ่อนคลายเป็นระยะที่ 5 โดยเฉพาะการดูแลนักเรียนที่กำลังจะเปิดเทอมตามมาตรการทางสาธารณสุข ขอให้ติดตามและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-ศบค. ให้สมาคมกีฬาฟุตบอลฯ ตรวจสอบเชื้อโควิด-19 ในนักเตะและเจ้าหน้าที่ก่อนเริ่มศึกไทยลีกประมาณ 1 เดือน พร้อมให้เตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยรองรับการแข่งขันแบบมีแฟนบอล หากในอนาคตมีการปลดล็อกเพิ่ม ส่วนนักกีฬาหรือผู้ฝึกสอนต่างชาติเข้าข่ายเป็นแรงงานฝีมือที่สามารถยื่นขออนุญาตหน่วยงานราชการเข้าประเทศได้ แนะนำให้ส่งรายชื่อไปยัง.การต่างประเทศ เพื่อขอหนังสือรับรองเข้าราชอาณาจักรให้สโมสรนำไปเป็นเอกสารประกอบการติดต่อสถานทูตไทยประจำประเทศต่างๆ รวมทั้งใช้สำหรับการจองตั๋วโดยสารเครื่องบินหรือโรงแรมที่เป็น Alternative State Quarantine เพื่อกักตัว 14 วัน และทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ทั้งนี้ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะประกาศหลักการรับคนต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทยในช่วงต้นเดือนก.ค.

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน

-น.พ.พลวรรณ์ วิทยุกลชิต ผู้ตรวจราชการ ก.ดิจิทัลฯ ในฐานะรองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการด้านข้อมูลมาตรการแก้ไขปัญหามโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เปิดเผยความคืบหน้าการใช้งาน "ไทยชนะ" ของประชาชนและร้านค้า ว่า ขณะนี้มียอดผู้ใช้งานแล้วกว่า 30,792,286 คน กิจการร้านค้าลงทะเบียน 230,768 ร้าน โดย 5 จังหวัดที่มีสัดส่วนการประเมินกิจการ/กิจกรรมสูงสุด ได้แก่ 1.ปทุมธานี 2.นครปฐม 3.กทม. 4.นนทบุรี และ 5.ชลบุรี ได้เพิ่มฟังก์ชันระบบการจองคิวในไทยชนะสำหรับการจองท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติ ซึ่งจะมีการจำกัดนักท่องเที่ยว

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, แนวหน้า

-กรุงเทพโพล สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง "ความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการ COVID-19" พบว่า ในภาพรวมประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 3.79 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน แปลว่ามีความพึงพอใจมาก ด้านที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ COVID-19 ได้ 4.23 คะแนน (ความพึงพอใจมากที่สุด) รองลงมาคือ การบริหารจัดการ ควบคุม แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ได้ 4.08 คะแนน (ความพึงพอใจมาก) การบริหารจัดการจัดการเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาประชาชนและการต่อต้านและป้องกันข่าวลวง (fake news) ได้ 3.43 คะแนนเท่ากัน (ความพึงพอใจมาก) ส่วนความกังวลต่อการกลับมาแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 รอบ 2 พบว่า ร้อยละ 50.5 มีความกังวลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด และร้อยละ 76.7 ระบุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินมีส่วนต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด สำหรับคำถามเรื่องการขับเคลื่อนประเทศด้านใดที่จะช่วยกำหนดอนาคตประเทศ ภายหลังการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 ร้อยละ 66.3 เห็นว่า ด้านความเป็นอยู่ของประชาชน รักษาระยะห่าง ใช้ชีวิต New Normal ร้อยละ 42.8 เห็นว่า ด้านเศรษฐกิจ การค้าต่างประเทศ และร้อยละ 32.5 เห็นว่า ด้านการสาธารณสุข พัฒนาการรักษา วัคซีนป้องกัน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยโพสต์, เว็บไซต์(แนวหน้า, innnews)

-สวนดุสิตโพล สำรวจความคิดเห็นเรื่อง ประชาชนคิดอย่างไรกับการเปิดภาคเรียนทั่วประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่กังวลมากเรื่องมาตรการป้องกันโควิด-19 ของสถานศึกษา และร้อยละ 45.74 ขอให้กำหนดมาตรการป้องกันโรคให้ชัดเจนและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ร้อยละ 32.27 เห็นว่าควรดูแลเอาใจใส่เด็กอย่างใกล้ชิด เช่น สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง และจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสม ทันสมัย คำนึงถึงความปลอดภัยให้มากที่สุด นอกจากนี้ ยังอยากให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการในภาพรวมที่ชัดเจน และทุกคนทุกฝ่ายควรปฏิบัติตามอย่างเข้มงวด

ประเด็นผลกระทบ

1.เสนอตรวจหาเชื้อเชิงรุก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ คมชัดลึก

-นายสมชาย แสวงการ สมาชิกวุฒิสภา โพสต์เฟซบุ๊กว่า เห็นด้วยกับนพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา ที่น่าจะใช้วิธีตรวจเชิงรุก อาจใช้วิธีเดียวกับจีนหรือแบบที่โรคเอดส์ระบาดในประเทศไทยช่วงแรก ต้องเร่งลงมือตรวจหาเชื้อให้มากที่สุด โดยจีนใช้วิธีตรวจเชื้อโควิด-19 ในประชากรชาวเมืองอยู่ชั้น 10 ล้านคนแบบประหยัด รวดเร็ว ไม่ต้องใช้แพทย์พยาบาลจำนวนมาก

2.เตือนมาตรการ travel bubbles

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์คมชัดลึก

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า มาตรการ Travel bubbles ที่จะนำนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาในประเทศไทย และนำผู้ป่วยต่างชาติมารักษาในประเทศไทยเพื่อหาเงินเข้าประเทศนั้น เป็นการรันทาที่เพราะแค่มาตรการปลดล็อกระยะที่ 5 ที่มีกิจการเสี่ยงสูงก็มากพอที่จะต้องคอยติดตามประเมินผลอย่างน้อย 2-4 สัปดาห์ ว่าจะมีการติดเชื้อในประเทศหรือไม่ ซึ่งทุกอย่างอยู่ที่นายฯ และศบค.จะตัดสินใจในวันพรุ่งนี้

3. พบผู้ติดเชื้อจากห้องน้ำสาธารณะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผจก.รายวัน, แนวหน้า

ประเด็นข่าว

- ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดปักกิ่ง เผยว่า พบผู้ป่วยโควิด-19 ในปักกิ่ง 2 ราย ได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อเมื่อ 20 มิ.ย. ซึ่งไม่มีประวัติไปตลาดซินฟาตี้ และไม่มีประวัติพบปะผู้ติดเชื้อก่อนหน้า โดยทั้ง 2 รายชายของอยู่ที่ห้างเทียนเค่อหลง ซึ่งมีประวัติไปเข้าห้องน้ำสาธารณะ เลขที่ 70 ถนนหย่งต้ง เขตไห่เตี้ยน กรุงปักกิ่ง และเจ้าหน้าที่สรุปว่าติดเชื้อจากห้องน้ำสาธารณะ ด้าน Wu Zunyou หัวหน้านักระบาดวิทยา ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคระบาดแห่งชาติจีน ระบุว่า การระบาด COVID-19 ที่ปักกิ่งรอบนี้ไม่ได้เกิดจากสัตว์ป่า แต่มาจากสิ่งของ-สภาพแวดล้อมที่มีเชื้อติดอยู่ และแพร่จากคนที่ติดเชื้ออยู่ในร่างกายโดยตรง

4.ระบบระบายความร้อนในโรงฆ่าสัตว์เสี่ยงแพร่เชื้อ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ MSN,pptv

-กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในโรงฆ่าสัตว์ที่ประเทศเยอรมนีจำเป็นต้องประกาศล็อกดาวน์เฉพาะพื้นที่ มาร์ติน เอ็ชเนอร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขอนามัยและสาธารณสุขของมหาวิทยาลัย Bonn ได้ศึกษาสภาพพื้นที่และพบว่า ระบบระบายความร้อนที่ใช้ในโรงฆ่าสัตว์อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดการระบาดของโควิด-19 โดยระบบการกรองอากาศในพื้นที่ที่ฆ่าสัตว์มีส่วนในการแพร่กระจายของ Droplets ที่มีเชื้อไวรัสโควิด และระบบระบายความร้อนจะหมุนเวียนอากาศเดิมที่อาจมีเชื้อไวรัสปะปน ใหวนอยู่ภายในห้อง โดยที่ตัวกรองของระบบไม่สามารถป้องกันไวรัสโควิด-19 ได้

5.การทดลองวัคซีนโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-พญ.ชুমยา สวามินธาน หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์แห่ง WHO เผยว่า ในการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโควิด-19 มากกว่า 200 ชนิดจากหลายบริษัทพบว่า วัคซีนบริษัทแอสตรา เซเนกา ของอังกฤษ ที่พัฒนาพร้อมกับทีมนักวิจัย ม.ออกซ์ฟอร์ด มีความก้าวหน้ามากที่สุด โดยมียุติในขั้นทดสอบกับอาสาสมัครจำนวนมาก แต่แอสตราเซเนกาได้ลงนามข้อตกลงผลิตและจัดส่งวัคซีนแล้ว 10 ฉบับ ส่วนวัคซีนที่กำลังทดลองโดยบริษัทโมเดอร์นาของสหรัฐฯ มีความก้าวหน้าเป็นอันดับ 2 นอกจากนี้ WHO ยังกำลังเจรจากับกลุ่มบริษัทของจีน อาทิ ซิโนวัค เกี่ยวกับการพัฒนาวัคซีนที่มีโอกาสสำเร็จสูง เช่นเดียวกับทีมนักวิจัยจากอินเดียที่อยู่ระหว่างหารือกับ WHO เรื่องวัคซีนเช่นกัน

สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ข่าวสด, แนวหน้า, สยามกีฬา, กรุงเทพธุรกิจ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, โปสต์ทูเดย์, เดลินิวส์, มติชน, xinhuaathai, bangkokbiznews)

-อินเดีย พบผู้ป่วยรายใหม่ 18,552 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 384 ราย รวมผู้ป่วย 197,387 ราย

-ญี่ปุ่น ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 103 รายในรอบ 24 ชม. โดย 54 รายพบในกรุงโตเกียว ผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ 18,110 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 968 ราย

-อินโดนีเซีย ผู้ติดเชื้อวันเดียว 1,385 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 52,812 ราย ผู้เสียชีวิต 2,720 ราย มากที่สุดในอาเซียน

-สหรัฐฯ รัฐเท็กซัสและรัฐฟลอริดากลับมาใช้มาตรการเข้มงวดอีกรอบในบางกรณี อาทิ สั่งปิดบาร์ทั้งหมดและห้ามขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หลังยอดผู้ติดเชื้อท้องถิ่นเพิ่มขึ้นชัดเจน จนผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั่วสหรัฐฯ มีมากกว่า 40,173 คนในวันเดียว ด้านผู้บริหารสายการบินใหญ่ในสหรัฐฯ เข้าพบรองประธานาธิบดีไมค์ เพนซ์ และเจ้าหน้าที่ระดับสูงหารือเรื่องมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 แต่รัฐบาลไม่รับปากเรื่องจะบังคับผู้ใช้ผู้โดยสารก่อนขึ้นเครื่องบิน

-เม็กซิโก เป็นชาติที่ 7 ที่มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลก

-เกาหลีใต้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 51 ราย ในจำนวนนี้ 35 ราย อยู่ในเขตกรุงโซล ผู้ติดเชื้อรวม 12,653 ราย ผู้เสียชีวิต 282 ราย

-จีน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 21 ราย ในจำนวนนี้ 17 รายอยู่ในกรุงปักกิ่ง ซึ่งเชื่อมโยงกับตลาดค้าส่งซินฟาตี้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติจีนเผยว่า มีความเป็นไปได้สูงที่เชื้อโควิด-19 ซึ่งแพร่ระบาดจากตลาดค้าส่งซินฟาตี้เกิดการล้นใส่ (spillover) ของไวรัสจากสัตว์ หรือเป็นไวรัสสายพันธุ์เดียวกับที่แพร่กระจายในนครอู่ฮั่น จากการตรวจสอบวิเคราะห์พันธุกรรมของตัวอย่างจากผู้ป่วยโควิดที่เชื่อมโยงกับตลาดซินฟาตี้ มีแนวโน้มติดเชื้อผ่านการติดต่อใกล้ชิดระหว่างบุคคล สัมผัสพื้นผิววัตถุที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัส ไม่ได้มาจากการติดเชื้อระหว่างสัตว์สู่คน ทั้งยังพบว่าไวรัสมีความเชื่อมโยงกับสายพันธุ์ในยุโรป แต่เก่าแก่กว่าสายพันธุ์ที่แพร่ระบาดในยุโรปในปัจจุบัน

-สถานการณ์ทั่วโลก ผู้ป่วยสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 9,912,637 ราย เสียชีวิต 497,067 ราย และรักษาหายแล้ว 5,362,583 ราย สหรัฐฯ ผู้ป่วยสะสม 2,553,068 ราย เสียชีวิต 127,640 ราย บราซิลมี ผู้ติดเชื้อสะสม 1,280,054 ราย เสียชีวิต 56,109 ราย รัสเซีย ติดเชื้อสะสม 620,794 ราย เสียชีวิต 8,781 ราย อินเดีย ผู้ป่วยสะสม 509,737 ราย เสียชีวิต 15,700 ราย สหราชอาณาจักร ผู้ติดเชื้อสะสม 309,360 ราย เสียชีวิต 43,414 ราย

อภิปรายบท 64

สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และรมว. กลาโหม จะนำเสนอร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และจะเปิดให้สมาชิกสภา อภิปรายระหว่างวันที่ 1-3 ก.ค. 2563 โดยกรอบงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ตั้งไว้ 3,300,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 100,000 ล้านบาท หรือ 3.1% งบประมาณรายจ่ายได้สุทธิ 2,677,000 ล้านบาท โดยเป็นการตั้งขนาดดุล 623,000 ล้านบาท โครงสร้างงบประมาณรายจ่ายปี 2564 แบ่งเป็น 1.รายจ่ายประจำ 2.รายจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายคงคลัง 3.รายจ่ายลงทุน และ 4.รายจ่ายชำระคืนเงินกู้ 99,000 ล้านบาท

ก้าวท้าใจ ซีซั่น 2

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ

-ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เผยว่า สธ.เปิดโครงการ "ก้าวท้าใจ ซีซั่น 2 ด้านภัยโควิด" เพิ่มกิจกรรมเป็น 6 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย วิ่ง, แอโรบิก, เวท

ประเด็นข่าว

เทรนนิ่ง, โยคะ, คีตะมวยไทยและปั่นจักรยาน ภายใต้คำขวัญ "พิชิต 60 วัน 6,000 กิโลแคลอรี" เริ่มต้นวันที่ 1 ก.ค.นี้ เป้าหมายผู้เข้าร่วม 1.5 ล้านคน และเพิ่มของรางวัล อาทิ นาฬิกาสมาร์ทวอตช์ 200 รางวัล, เสื้อวิ่ง, กระเป๋า และเมื่อออกกำลังกายได้ตามหลักเกณฑ์จะได้ เฮลท์ พอยต์ เป็นแต้มสะสม เพื่อนำไปเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าและประกันภัย

โฆษณาเครื่องตีแอลกอฮอล์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ข่าวสด, sanook, matichonweekly

-หลังจาก ม.ล.ปิยาภัสร์ ภิรมย์ภักดี โปสต์ภาพเครื่องตีแอลกอฮอล์ยี่ห้อหนึ่งในอินสตาแกรม พร้อมข้อความระบุว่า เอาเปียร์ตัวใหม่มาให้เจ้ที่รักลองตี๋ม หลังจากไปรับประทานอาหารชื่อดัง พร้อมนายจตุรินทร์ ภิรมย์ภักดี ผู้เป็นสามี ก่อนจะลบไปในเวลาต่อมาหลังมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า เข้าข่ายผิดมาตรา 32 พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ ที่ห้ามไม่ให้โฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ หรือแสดงชื่อ หรือเครื่องหมายของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อันเป็นการอวดอ้างสรรพคุณหรือชักจูงใจให้ผู้อื่นดื่มโดยตรงหรือโดยอ้อม

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์

-นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กล่าวว่า ได้ส่งเรื่องให้นิติกรพิจารณาว่าเข้าข่ายผิดพ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือไม่ ซึ่งต้องรอการพิจารณารายละเอียดจากข้อมูลหลักฐานก่อน หากมีมูลก็จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลอีกครั้งก่อนพิจารณาตัดสิน หากพบว่าผิดจริงจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายต่อไป ซึ่งบทลงโทษมีทั้งจำ ทั้งปรับ

โรคฉี่หนู

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน, สยามรัฐ, thailandplus

-กรมควบคุมโรค เผยแพร่พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์ ประจำวันที่ 28 มิ.ย. - 4 ก.ค. 2563 เตือนช่วงหน้าฝนระวังป่วยโรคฉี่หนูเพิ่มขึ้นในกลุ่มเกษตรกร โดยตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยแล้ว 501 ราย เสียชีวิต 6 ราย จ.ระนองพบผู้ป่วยสูงสุด แนะนำหลีกเลี่ยงการแช่หรือลุยในน้ำที่อาจปนเปื้อนเชื้อจากปัสสาวะสัตว์น้ำโรค ต้องสวมรองเท้าบูต หลังจากลงไปแหล่งน้ำหรือย่ำดินโคลนควรรีบทำความสะอาดร่างกาย หากมีไข้เฉียบพลัน ปวดศีรษะรุนแรง หนาวสั่น ตาแดง ปวดกล้ามเนื้อรุนแรง โดยเฉพาะน่องและโคนขา ให้รีบพบแพทย์

โรคมือเท้าปาก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews

-นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีและโฆษกกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในสัปดาห์หน้าจะมีการเปิดภาคเรียน ผู้ปกครองและครูควรระมัดระวังโรคมือเท้าปาก โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ควรดูแลและสังเกตอาการเด็กอย่างใกล้ชิดและสม่ำเสมอ หากพบอาการใช้ต่างๆ อ่อนเพลีย และต่อมา 1-2 วัน มีอาการเจ็บปาก พบตุ่มพองเล็กๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตุ่มแผลในปาก หากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูง เดินเซ ชักเกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว

โรคผื่นกุหลาบ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, ข่าวสด

-สถาบันโรคผิวหนัง เผย โรคผื่นกุหลาบเป็นโรคผิวหนังที่มีความสัมพันธ์กับการติดเชื้อไวรัส พบได้บ่อยในช่วงฤดูฝน เป็นโรคไม่ติดต่อที่มีอาการเฉียบพลัน สามารถหายเองได้ มักเกิดในวัยหนุ่มสาว พบไม่บ่อยในเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุ ลักษณะเป็นผื่นเป็นสีชมพู สีแสดมอม หรือสีน้ำตาล อาจจะมีขอบยกเล็กน้อย ขนาดประมาณ 2-4 ซม. แต่บางกรณีอาจมีขนาด 1 ซม. หรือใหญ่ถึง 10 ซม. ตรงกลางของผื่นมีขุยขนาดเล็ก ขอบขยายใหญ่ขึ้นประมาณ 5% ของคนไข้มีอาการนำมาก่อน เช่น ปวดศีรษะ มีไข้ ปวดข้อ และปวดเมื่อย อาจพบตุ่มหนองเล็กๆ ในช่วงแรกของโรค มักไม่พบผื่นบริเวณหน้า มือและเท้า อาการคันในโรคผื่นกุหลาบพบได้ประมาณ 25%

ข่าวปลอมน้ำผักซีตมล้างไตได้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ผจก.รายวัน, js100

-ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เปิดเผยแพร่มีคำแนะนำเรื่องน้ำผักซีตมมีสรรพคุณล้างไตได้ ตรวจสอบข้อเท็จจริงกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ พบว่าเป็นข้อมูลเท็จ จากการศึกษาข้อเท็จจริงตำรายาทางการแพทย์แผนไทย พบว่าผักซีไม่สามารถล้างไตได้ เพราะมีสารที่ทำให้เกิดการตกผลึกในไตและมีโพแทสเซียมสูง หากรับประทานในปริมาณมากเกินไปเป็นเวลานานจะทำให้ไตทำงานหนักมากขึ้น และมีผลต่อการเต้นของหัวใจ

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกุหลาบ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สยามรัฐ

-นพ.บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์ นพ.สสจ.ตรัง เปิดเผยว่า พบการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดผิวกุหลาบ ผาผนัง เครื่องสำอางภัณฑ์ และวัสดุต่าง ๆ หรือผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้าในร้านค้า ร้านชำ หรือห้างสรรพสินค้า โดยเฉพาะยี่ห้อ DEPEX หรือไฮเตอร์มาเลย์ จากการตรวจสอบพบว่า สารสำคัญ ได้แก่ โซเดียมไฮโปคลอไรท์ จัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535 ซึ่งจะต้องขออนุญาตนำเข้าและขึ้นทะเบียนจากอย. ก่อนการจำหน่าย หากพบร้านค้า ร้านชำ หรือห้างสรรพสินค้าแห่งใด มีไว้ในครอบครอง หรือจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด ยี่ห้อ DEPEX ที่ไม่ขึ้นทะเบียน และไม่มีฉลากภาษาไทยบนผลิตภัณฑ์ ต้องระวางโทษทั้งจำทั้งปรับตามกฎหมาย

หมอกควันภาคใต้

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ, nationtv

-ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย กองทัพอากาศที่ 4 ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด ก.มหาดไทย ก.เกษตรและสหกรณ์ ก.สาธารณสุข ก.ดิจิทัลฯ ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 14 จังหวัดภาคใต้ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมและซักซ้อมแนวทางในการ

ประเด็นข่าว

รับมือสถานการณ์หมอกควันภาคใต้ ปี 2563 เน้นการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม บูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในพื้นที่และส่วนกลาง และสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน โดยในช่วงเดือนก.ค. – ก.ย.ของทุกปี จะเป็นช่วงหน้าแล้งของภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง มีโอกาสเกิดไฟป่าในพื้นที่ป่าพรุในประเทศ และป่าพรุบริเวณเกาะสุมาตราและบอร์เนียว

สถานการณ์ฝนตกหนัก

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์

-กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า ประเทศไทยมีฝน 40-60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งในหลายจังหวัด เตือนระวังอันตรายจากฝนตกหนัก

สำนักสารนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข



0 2590 1311-2



0 2591 8612-3



<http://pr.moph.go.th>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel

